

NHÖNG THANH TÖU VÀ KINH NGHIỆM BÖÖC ÑAÛ CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ÑAÛ HOÁ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở HUYỆN NHA BÈ (TP. HCM) TÖI 1997 ÑẾN NAY

THẠCH KIM HIẾU (*)

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn là vấn đề chiến lược trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết trong “Thờ gửi niên chủ nông gia Việt Nam” ngày 11 tháng 04 năm 1946: “*Việt Nam là một nước nông nghiệp. Nên kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây dựng nước nhà chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh*”⁽¹⁾. Chính vì vậy, phát triển một nền nông nghiệp dựa trên cơ sở khoa học kỹ thuật hiện đại; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới ta ngày càng văn minh, giàu mạnh; đời sống người nông dân ngày càng no ấm, sung túc là nội dung nổi bật của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, tháng 6 – 1993 và “*Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn*”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII (6 - 1996) của Đảng và đây là những công nghiệp hoá hiện đại hoá với trọng tâm là công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Gần đây là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X, tháng 7 năm 2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nhà Bè là một trong 5 huyện ngoài thành của Thành phố Hồ Chí Minh và có quá trình lịch sử phát triển lâu dài cùng với sự phát triển của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1997,

huyện Nhà Bè trước đây chính thức chia tách thành hai đơn vị hành chính là quận 7 và huyện Nhà Bè. Huyện Nhà Bè mới gồm 6 xã nông thôn và một phần thị trấn, diện tích 10.040 ha, với khoảng 60.000 nhân khẩu (tổng nông dân xã Nhà Bè lúc mới giải phóng). Cơ sở vật chất và thiếu, vốn yếu, nông nghiệp nông thôn xuống cấp, toàn huyện chỉ có dưới 10 km đường nhựa. Người nông dân vui cho sản xuất và sinh hoạt rất thiếu thốn. Nông nghiệp chưa tìm được hướng đi vững chắc. Mặt bằng dân trí thấp. Đời sống của nông dân nói chung nhất là bộ phận thuộc diện chính sách và dân nghèo còn thấp so với mặt bằng chung của thành phố. Văn minh nông nghiệp công nghiệp hoá nông nghiệp, hiện đại hoá nông thôn của Đảng, những chính sách và phát triển nông thôn ngoài thành của Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, nên kinh tế - xã hội của huyện Nhà Bè đã có những bước thay đổi quan trọng theo hướng tích cực trên nhiều phương diện, tạo tiền đề cần thiết cho quá trình đi lên của Huyện trong những năm sắp tới, góp phần vào sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế chung của thành phố Hồ Chí Minh. Những thanh tú nhất nước của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn Nhà Bè thời gian qua được thể hiện cụ thể trên các lĩnh vực sau:

Thứ nhất, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; kinh tế trang trại và kinh tế hợp tác hình thành và phát triển vững chắc, đa dạng.

Mức tiêu của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn nói chung và trong nông nghiệp nói riêng là nhằm khai thác tối ưu nguồn tài nguyên và đất đai, nguồn lao động, ưu thế về vị trí địa lý và một trường tồn nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng

(*) Giảng viên Khoa Xây dựng Nông, Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

(1) Hồ Chí Minh. *Toán tập*, tập 4, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, trang 43.

những tích cực nhỏ: bóc lột màu thu hút và nhiều tiết kiệm lao động trong huyệ, giải quyết công ăn việc làm cho trên 800 lao động, góp phần tạo thu nhập cho nhiều hộ nông dân nghèo, tạo nên nhiều tiền để vòng chặt nên phát triển xã hội nông thôn ở huyệ.

Tuy rằng vai trò của kinh tế xã hội là rất quan trọng không thể thay thế được những qua quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở Nha Bê cũng cho thấy những giới hạn mà tổng hợp nông dân không thể vượt qua được hoặc không thể thực hiện một cách có hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn. Do nội dung một yêu cầu được đặt ra trong quá trình sản xuất là phải liên kết, hợp tác lại thì mới tạo ra được sức mạnh của các thành phần kinh tế. Chính vì vậy mà bên cạnh kinh tế xã hội gia đình, kinh tế trang trại, các hình thức hợp tác trong sản xuất kinh doanh, cần biết là trong nông nghiệp ở nông thôn Nha Bê đang ngày càng chững lại những ưu thế là kinh tế nhỏ tự nhiên hiệu quả nhất tập hợp vốn, nhân lực và kinh nghiệm của người nông dân. Với 8/10 hợp tác xã (HTX) làm ăn có hiệu quả nhất hiện nay, các HTX ở Nha Bê đã bóc lột màu góp phần giải quyết được những yêu cầu quan trọng về việc làm và thu nhập cho xã viên cũng như người lao động trong huyệ. Hộ nông dân phát triển sấp tới của huyệ ủy Nha Bê là tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nội bộ kinh tế HTX làm nông cốt, cũng có ảnh hưởng HTX này còn nhằm nâng cao số lương và chất lượng; phát triển thêm 3 HTX mới, quan tâm bồi dưỡng, nâng tạo nghiệp vụ cho cán bộ HTX, phần này 100% cán bộ HTX phải được nâng tạo nghiệp vụ; tăng thu nhập bình quân của xã viên. Có thể nhận thấy, các tổ chức kinh tế hợp tác của người nông dân Nha Bê mà chủ yếu là các tổ hợp tác và các HTX nếu lấy năng suất, hiệu quả kinh tế làm mục tiêu hoạt động và nâng tạo nghiệp vụ, lợi ích của người nông dân. Nha Bê nhờ ở nhiều nhà phóng khắc, các HTX nông nghiệp tổ chức trước tiếp quản lý ruộng đất, nhiều hành sản xuất và phân phối sản phẩm thì nay đã chuyển sang thực hiện chức năng hộ nông dân và làm dịch vụ cho các xã viên, chăm lo phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn; làm tốt các khâu dịch vụ: thủy lợi, giống, vật tở, bảo vệ thực vật, thủy, ứng dụng tiến bộ

khoa học kỹ thuật và công nghệ môi trường sản xuất, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm của các xã viên và các xã viên dân khác; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của xã viên; nông thôn tham gia cùng chính quyền chăm lo phúc lợi xã hội và xây dựng nông thôn mới. Quá trình xã hội HTX đã liên với việc hoàn thiện quyền tài sản xã hội, kinh doanh của các xã viên, giúp nền kinh tế xã hội nông dân phát triển. Tất cả các HTX ở Nha Bê hiện nay đều hoạt động theo hình thức tổ chức, nội dung và phương thức phù hợp với cơ chế mới; nhà tổ chức lại bỏ mọi quản lý gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu hoạt động dịch vụ, thực hiện dân chủ công khai kinh tế xã hội bỏ xây dựng nhiều loại cơ chế kinh doanh rõ ràng và cần biết là trong công việc một bóc lột xã hội vật chất – kỹ thuật. *Bóc lột màu các HTX của Nha Bê hiện nay nhà nhà bóc lột 3 người tác: tôi người, tôi quản và tôi trang trại.*

Thứ hai, cơ sở hai tầng nông thôn phát triển, nội dung nông dân, nông thôn thay đổi theo hướng ngày càng no ấm và minh.

Tại nông của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Nha Bê không chỉ được thể hiện trên lĩnh vực kinh tế mà còn có thể nhận thấy rõ qua sự thay đổi ở kết cấu hai tầng, sự phát triển của ngành y tế và văn hóa – giáo dục và sự ổn định của đời sống người nông dân trong huyệ. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa và phát triển công nghiệp nông thôn không thể thiếu các công trình thủy lợi, nông sản chế biến, nước, hệ thống thông tin liên lạc, chợ và các trung tâm buôn bán. Mỗi khi hệ thống kết cấu hai tầng nhà nông tạo lập tổng xã hội này thì các nhà này sẽ bồi đắp và nâng tạo, do đó sẽ thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển mạnh hơn. Trong tiến trình phát triển nền kinh tế xã hội chung và nông nghiệp nông thôn nói riêng, vai trò của kết cấu hai tầng kinh tế - xã hội ngày càng được khẳng định. Thiếu hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, thiếu hệ thống giao thông thông suốt, những cơ sở dịch vụ kinh tế xã hội thì kinh tế - xã hội khó có thể phát triển. Bởi vậy, đây cũng chính là một trong những lĩnh vực được huyệ ủy, UBND huyệ quan tâm lãnh đạo ngay từ những ngày đầu chia tách và năm 1997 vì hiệu quả của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên nhà sẽ thể hiện ra ở kết cấu hai tầng và đời sống của nhân dân nên đời

Các công trình phục vụ trực tiếp cho sản xuất kinh doanh cũng nhờ sinh hoạt nếu nước Huyên tập trung vào tổ và phát triển. Một niềm niềm biết là chủ trương nay của Huyên nếu nước nông dân quản chúng nhân dân ứng họ tham gia và nếu thu nước nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong phong trào hiện tại làm nông giao thông nông thôn, các phong trào xã hội hóa... Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở Nha Bè phát triển rất nhanh nên nước sẽ thay đổi về chất của bộ mặt nông thôn nói này và rất nên tăng cho một tiến trình phát triển lâu dài, hiện tại. Hôn thế nữa, nếu nước này góp phần xóa bỏ nước khoảng cách về nhà lý xã hội, hình thành những cơ sở cho việc tăng cường giao lưu kinh tế và hòa của nông dân ngoài thành; tạo niềm niềm cho hội công hội tiếp cận với những dịch vụ môi nhờ tín dụng, thông tin, công nghệ và nhà nông dân và một số chuyên nông chung của tiến trình phát triển hiện tại.

Ngôi nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện tại hóa, thời tại phát triển kinh tế thị trường trong niềm niềm toàn cầu hóa kinh tế hiện nay thì không thể là ngôi nông dân thiếu tri thức. Các kết quả nghiên cứu này cho thấy là nếu trình độ học vấn của chủ hộ và lao động năm này của cấp phổ thông cơ sở thì năng suất lao động cũng tăng lên 7% nhưng nếu nếu nông nghiệp phổ thông cơ sở thì năng suất lao động sẽ tăng lên tới 11%. Ở Nha Bè so với những năm này chia tách, lĩnh vực giáo dục và đào tạo chuyển biến rất tích cực cả về chất và lượng. Mạng lưới trường học nước cải tạo, nâng cấp môi trường, xây môi trường trên nhà ban. Trong hệ thống giáo dục công lập, huyện có 08 trường mầm non, 12 trường tiểu học, 7 trường THCS, 01 trường THPT. Có 04 trường nước công nhân tại chuẩn quốc gia gồm trường tiểu học Đông Văn Lành, Lâm Văn Bè, Tai Uyên và Trường mầm non Văn Khuyên. Nếu người giáo viên trong huyện nếu nước chuẩn hóa, tình trạng thiếu giáo viên nếu nước khác phục. Hiệu suất này tăng ngay càng nâng cao ở các cấp học. Huyện nếu nước công nhân tại chuẩn quốc gia về công nghệ và công nghệ giáo dục tiểu học cũng nếu nước và hoàn thành phổ cập THCS. Hiện tại có 4/7 xã - thị trấn nước công nhân hoàn thành phổ cập THPT. Mặt bằng học vấn từ năm 1997 đến nay nếu lên

mức lớp 7.

Chính trên cơ sở sự phát triển nếu nước của giáo dục phổ thông mà công tác dạy nghề, hướng nghiệp nếu nước Huyên này, môi trường, góp phần tích cực vào giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động trong huyện. Bởi vì giải phóng một bộ phận lao động nông thôn ra khỏi lĩnh vực nông nghiệp là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển lao động xã hội ở nông thôn. Nếu nước năm 1998, lao động trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ của huyện là 53,88% thì đến nay nếu nước lên 90%, còn lao động nông nghiệp là 36,22% nếu giảm xuống chỉ còn 10%. Kết hợp chương trình giải quyết việc làm với chương trình phát triển kinh tế - xã hội, hàng năm huyện nếu nước giải quyết việc làm cho 1.860 lao động, trong các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ khai thác nông thôn. Có thể thấy, với các nông của chính sách giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực ở Nha Bè hiện nay này ngay càng nước nâng cao. Đây chính là niềm niềm cơ bản và nếu nước nếu nước dân tạo việc làm tại chỗ trên chính quê hương của mình (nhờ môi trường nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nông thôn) và nếu nước có thể tìm nước việc làm trên thị trường lao động thanh phố với yêu cầu cạnh tranh ngay càng gay gắt. Chất lượng nguồn nhân lực thay đổi, chuyển dịch từ lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp cũng nước diễn ra thuận lợi hơn; thực này việc tập trung tại tại, hiện tại hóa nông nghiệp trên nhà ban huyện trong thời gian qua và trong những năm sắp tới.

Nội sống nhân dân nghe và diễn chính sách trong huyện cũng nước nâng lên cao sau 10 năm. Huyện nếu nước hiện tại các chế độ này với diện chính sách, công. Chương trình nhất định nghĩa, nhất định thông của huyện nước hoàn thành sớm so với kế hoạch do này làm tốt công tác huy động các nguồn tại trời trong và ngoài huyện. Hôn 10 năm qua, các nhất tại trời, các mệnh thông quan, các tổ chức cải nhân trong và ngoài Huyện nếu nước ứng họ Quyển Vì ngôi nghe Huyện với tổng số tiền gần 34 tỷ nước và nếu nước với nhờ lòng thốt, thốt phẩm, nếu nước gia đình nếu nước các hàng nghề của Huyện. Tổng nguồn quy này và nếu nước này tổ của Huyện, sẽ giúp nếu nước các ngành, các cấp, Huyện nếu nước xây dựng và nếu nước nếu nước

từ này, cui thea la Huyen uy nãi không coi một Hoai nghò chuyen nê hay một Nghò quyêt riêng nào ban ve công nghiệp hoa, hien nãi hoa nông nghiệp, nông thôn. Chính hain che nay nãi dân nêin sõi lung tung trong che não va nêieu hanh chung, trong sõi phoi hóp nong bo giõa cac ban nganh, nãa phõng vôi nhau; ngoai ra con dân nêin sõi phat trien một cach toi phat trong hoat nong sản xuất kinh doanh của ngõoi dân, nãc biet la trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.

Cô sõi va chât - ky thuat cho nông nghiệp la một trong những nêiu kien rat can thiet nêi phat trien nông nghiệp. Trong quaitrinh lãnh não va che não công nghiệp hoa, hien nãi hoa, Huyen uy va UBND huyen Nhao Beo cung vôi Nãing bo va chính quyên cac xa - thò tran luôn tranh thui nguôn voin nãu tồ của Thanh phoi nguôn ngai sach của nãa phõng va nguôn nong goip của nhân dân nêi tap trung xay dong ket cau hai tang phuc vui cho nông nghiệp va nông thôn: giao thông, thuy loi, nêin, nõong, trõong, tram, trai...

Bein canh tap trung lãnh não quaitrinh sản xuất kinh doanh, chuyen dich cô cau kinh te thi trong nông nghiệp, một trong những lĩnh vực quan trong can phai thông xuyen quan tâm la phân tích va doi bai tinh hình thò trõong (giai cai con gioing, giai thanh sản phẩm, nõi tiêu thui, nguôn cung cấp, kiem nòn con gioing...) nêi thông tin kíp thoi nêin ngõoi nông dân một cach nãy nui va chính xaic. Thõc te trong sản xuất kinh doanh của nông dân Nhao Beo nhiều thoi nêin gap khi khain không phai xuất phat tõi quaitrinh trồng trọt hay chăn nuôi ma tõi chính viec thieu thông tin ve giai cai thò trõong. Nêiu nay khiên viec buõn bán, trao nõi của ba con bò bat loi do tõ

thõng ep giai hay do không doi bai nõoi xu hõong dien bien của thò trõong ma dân nêin viec ngõoi nông dân tap trung quai nhiều, quai tran lan va một gioing cai con não nõi ma không coi ke hoach cui thea.

Nãm la táng công vai tro lãnh não của Nãing õi nông thôn nêi nãp õing yeu cau phat trien nông nghiệp, nông dân va nông thôn.

Lãnh não công nghiệp hoa, hien nãi hoa nông nghiệp nông thôn thì vai tro nong cot nhât va chính la cap uy nãing cac cap. Chính vì vậy ngay tõi những ngay nãu chia tach Nãing bo Huyen Nhao Beo nãi xaic nòn táng công sõi lãnh não của Nãing không phai che õi huyen ma phai ngay tõi õi cô sõi tõi xoim áp, nêi cho một tõi chõic Nãing õi nông thôn nhân thõc nõoi roin hieim vui của mình trong viec phat trien kinh te - xa hoi nông thôn. Qua cac nheim ky Nãi hoai, Nãing bo Huyen Nhao Beo luôn luôn chui trong nêin công tac xay dong nãing. Hang nãm, Huyen uy nêiu coi chõong trình, ke hoach kiem tra, giam sat viec thõc hien cac che thò, nghò quyêt, quy nòn của Trung õng va Thanh uy. Huyen uy nãi coi sõi chui nong trong kiem tra, giam sat thông xuyen, giam sat chuyen nêi tõi chõic cô sõi nãing va nãing vien. Trong công tac kiem tra, nhât la viec kiem tra tõi chõic Nãing, nãing vien coi dau hieu vi phẩm, công tac giai quyêt nòn thò tõi cao va kiem tra viec thõc hien nghò quyêt, xet thi hanh ky luat nãi nõoi cac cap uy nãing thõc hien nheim tuc, kíp thoi, the hien tinh nheim minh của Nãing, goip phân giao duc y thõc trach nheim nãing vien, táng công vai tro lãnh não công tac xay dong, chanh nõi nãing.

